

รู้ก่อนรวยกว่า
เรื่อง "วรากรณ์ สามโกเศศ"



กรีฑาหญิงมหาเศรษฐี หมดตัว

แมเรียน โจนส์ (Marion Jones) เป็นมหาเศรษฐีคนแรกจากการเป็นนักกรีฑาหญิง ได้ 3 เหรียญทองและ 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์ ค.ศ. 2000 และอีก 3 เหรียญทองจากการแข่งขันเวิลด์แชมเปียนชิปส์ เธอได้รับเงินค่าเหนื่อยเหยียบล้านเหรียญจากเงินรางวัลและเงินสปอนเซอร์ในการวิ่งแต่ละครั้ง แต่ปัจจุบันเธอหมดตัว

เธอเป็นนักวิ่งชั้นนำอันดับหนึ่งตั้งแต่ไฮสกูล ได้รับทุนนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาที่ซาเปิลฮิลล์ ฝีมือของเธอติดทีมชาติอเมริกาตั้งแต่โอลิมปิก 1992 ถึงเธอจะมีพรสวรรค์อย่างยิ่งในการวิ่ง แต่ก็ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เธอมี เธอต้องการสถิติที่ดีขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตของเธอก็คือการใช้ยากระตุ้นประเภทสเตียรอยด์ที่เรียกกันว่า THG หรือ The Clear

แมเรียน โจนส์ มีประวัติของการใช้ยากระตุ้นซึ่งผิดกฎหมายและผิดกฎของการแข่งขันทุกระดับตั้งแต่อยู่ในไฮสกูล หลังจากประสบความสำเร็จจากโอลิมปิกที่ซิดนีย์ในปี 2000 เธอก็ชนะรายการใหญ่อีกหลายรายการ เสียงซุบซิบเรื่องการใช้ยากระตุ้นก็ดังขึ้นทุกที่สามอดีตสามีของเธอที่เป็นโค้ชและนักกรีฑาชั้นนำก็มีความเสี่ยงจาวโฉในเรื่องยาเหมือนกัน

เมื่อมีการสอบสวนเรื่องการใช้ยากระตุ้นในหมู่นักกีฬาของอเมริกาครั้งใหญ่ ต่างก็ให้การขัดขูดกันไปตาม อดีตสามีคนหนึ่งให้การว่าเห็นเธอฉีดยากระตุ้นเข้าที่ท้องต่อนก่อนแข่งขันที่ซิดนีย์ จนเธอต้องฟ้องหมั้นประมาท ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายคดีที่เธอฟ้องร้องเพื่อหวังให้มีผลช่วยให้หลุดพ้นจากคดีใช้ยาที่กำลังถูกสอบสวนอยู่

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2007 เธอก็สารภาพต่อศาลว่าเธอได้โกหกในเรื่องการใช้ยากระตุ้น เพราะเธอใช้จริงนับตั้งแต่โอลิมปิกที่ซิดนีย์ และประกาศแขวนรองเท้าเลิกการแข่งขันกรีฑาโดยสิ้นเชิง ก่อนการสารภาพเธอได้ต่อรองกับอัยการขอแลกคำสารภาพกับการติดคุก 6 เดือน

เรื่องไม่จบแค่นี้ ทันทีที่คำสารภาพออกมา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกา ก็เรียกร้องให้เธอคืนเหรียญโอลิมปิกที่ชนะมาทั้งหมด ถ้าเธอไม่ยอม คณะกรรมการโอลิมปิกจะถอดถอนเหรียญทั้งห้าจากเธอ ก่อนที่ศาลจะมีคำตัดสินลงโทษในเดือนมกราคม 2008 เมื่อได้ทราบดังนั้นเธอก็ยอมคืนเหรียญแต่โดยดี และโดนยึดเหรียญที่ได้มาหลังโอลิมปิกที่ซิดนีย์พร้อมเงินรางวัลทั้งหมดอีกด้วย

ปัจจุบันแมเรียน โจนส์ หมดตัว มีเงินอยู่ในบัญชีเพียง 2,000 เหรียญสหรัฐฯ เธอต้องขายคฤหาสน์ราคา 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขายบ้านแม่ ขายที่ดินและทรัพย์สินที่มีทั้งหมด เพื่อหาเงินมาสู้กับหลากหลายคดีหมั้นประมาทที่เริ่มตั้งแต่ปี 2003 และคดีอาญาที่กำลังรุมเร้าเธออยู่ อีกทั้งยังต้องหาเงินเพื่อใช้คืนเงินรางวัลอีกด้วย

อุทาหรณ์เรื่องนี้ก็คือ การได้ชื่อเสียงและเงินทองอย่างไม่ถูกต้องทั้งด้วยวิธีและกฎหมาย มักนำมาซึ่งเรื่องปวดหัวอันสูงตงนั่งความปวดใจ หมดเนื้อหมดตัวในภายหลังได้เสมอ

เพราะความจริงของชีวิตก็คือ ทุกสิ่งที่ทำไว้ในอดีตมักตามมาติดบัญชีในปัจจุบันอยู่เสมอ ☹